



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 1 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,563 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,455,020 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 30,047 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,125 ราย รักษาหายสะสม 4,385,702 ราย ยังรักษาอยู่ 20,412 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 532,657,109 (+533,069) ราย เสียชีวิต 6,313,584 (+1,411) ราย รักษาหาย 503,632,611 (+649,719) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. การอนุญาตถอดหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ch3plus, bbc, pptvhd36, INN, voicetv, nationtv, workpointtoday, thaipbs, ch7, thebangkokinsight)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผยความชัดเจนการอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยในบางพื้นที่ ว่า อยู่ที่มีความเข้าใจและความร่วมมือ เช่น หากวิ่งออกกำลังกายอยู่ในสวนสาธารณะ มีระยะห่างเกิน 2 เมตรก็ถอดวิ่งได้ ถ้ายังใส่หน้ากากอนามัยได้ ใช้เจลล้างมือได้ และไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยไปก่อน ส่วนเรื่องไปในสถานที่แออัด เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ จะผ่อนคลายเป็นเปิด 1 มิ.ย. นี้ ต้องระมัดระวังตัว ไม่ควรตะโกนใส่หน้า โหวกเหวก ใช้ภาชนะดื่มร่วมกัน ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีความเห็นยังไม่ให้ยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยช่วงเวลานี้ หลัง สธ. เตรียมเสนอ ศบค. ปรับเงื่อนไขให้ถอดหน้ากากอนามัยช่วงเดือน มิ.ย. ในจังหวัดพื้นที่สีเขียว พร้อมระบุ ถ้ายังใส่ได้ ก็เป็นเรื่องที่ดี อย่าเพิ่งประกาศให้ถอด ซึ่งรัฐบาลไม่เคยสั่งให้ถอดหรือสั่งให้ใส่ โดย สธ. บอกว่าถ้ามีโรคระบาดแบบนี้ ใส่หน้ากากอนามัยไว้จะดีที่สุด เรื่องของการบังคับใส่หรือไม่ใส่อยู่ที่เจ้าของสถานที่ ยังไม่เคยมีใครที่ถอดหน้ากากอนามัยแล้วถูกดำเนินคดีเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือ ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นกฎหมาย

2. กทม. วางเกณฑ์เปิดผับ-บาร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์)

- นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้
1. สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน ยกเว้นสถานที่ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ของ สธ. และได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่สามารถเปิดให้บริการได้ โดยผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting ต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ หากฝ่าฝืนมาตรการมีบทลงโทษ 2.สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก 3. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย 4. สถานที่ออกกำลังกาย ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ 5. โรงแรมที่พัก โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน 6.สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร 7. กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินการตามประกาศ กทม. โดยทั้งหมดจะเปิดดำเนินการได้ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่ สธ. กำหนด สามารถเปิดกิจการได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. นี้เป็นต้นไป

3. คนไทยเที่ยวญี่ปุ่นติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- ญี่ปุ่น พบนักท่องเที่ยวชาวไทย 1 ใน 4 คน ของกลุ่มทัวร์นำร่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้ต้องยกเลิกการเดินทาง และเข้ารับการรักษาตัว ส่วนอีก 3 คนผลตรวจเป็นลบทั้งหมด ขณะนี้กักตัวอยู่ในโรงแรม อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยเส้นทางของการติดเชื้อ



โรคฝีดาษวานร

สถานการณ์การติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ติดเชื้อฝีดาษลิง ข้อมูล 7 พ.ค.-30 พ.ค.65 พบผู้ป่วยทั้งหมด 573 ราย (+79 ราย) เป็นผู้ป่วยยืนยัน 436 ราย (+30 ราย) ผู้ป่วยสงสัย 137 ราย (+49 ราย) ใน 33 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีผู้ป่วยสูง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

5 ลำดับแรก ได้แก่ สเปน 181 ราย อังกฤษ 101 ราย โปรตุเกส 74 ราย แคนาดา 63 ราย เนเธอร์แลนด์ 32 ราย และประเทศใหม่ พบผู้ป่วย ได้แก่ เปรูนซ์ เกียน่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, infoquest, ch3)

- WHO เผยไม่วิตกเกี่ยวกับการเกิดระบาดใหญ่ทั่วโลก แต่กังวลว่าบุคคลอาจได้รับเชื้อจากการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง หากไม่ป้องกันตัวเอง ทั้งนี้ "ไม่แน่ใจว่าผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไข้ทรพิษก่อนหน้านี้ ยังคงมีภูมิคุ้มกันอยู่มากน้อยเพียงใด WHO ให้ความสำคัญขณะนี้ คือ หยุดการแพร่กระจายของฝีดาษลิง ก่อนกลายเป็นโรคฝังรากลึกในภูมิภาคใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โปสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ejan, plewseengern, TNN)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง ขอให้ประชาชนมั่นใจ สธ. ยืนยันขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในไทย และยังไม่ใช้โรคติดต่ออันตราย หากพบผู้ป่วยเข้ามามีต้องสอบสวนให้ทันภายใน 24 ชม.แรก รวมถึงติดตามเตรียมเวชภัณฑ์ ยา และวัคซีนด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ mcot

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ โปสต์ถึงการควบคุมโรคฝีดาษลิงที่กลับมาระบาดปีนี้ว่า ความยุ่งยากในการควบคุมโรค คือ อาการโรคไม่รุนแรงแบบไข้ทรพิษ ยังไม่มีใครเสียชีวิต ตุ่มขึ้นเพียง 30% บริเวณอวัยวะเพศ โรคนี้ติดต่อเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ ไม่มีหลักฐานติดต่อจากสัตว์ เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คน มีความกังวลว่าถ้าติดในสัตว์เลี้ยงที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อาจเป็นโรคประจำถิ่นอยู่ยุโรปต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., อปท.นิวส์)

- นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผย เตรียมพร้อมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษลิงแม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเข้าพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

- นางเรณู ชื่อสัตย์ ผอ.เขตสวนหลวง เตือนประชาชนงดรับประทานอาหารป่า ปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรคเคร่งครัด



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน360, ไทยรัฐ) เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน, ไทยรัฐ)

- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมหารือเรื่องเตรียมประกาศปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ว่ายังไม่มีความชัดเจน อยู่ในระหว่างการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปชัดเจนก่อนที่กฎหมายจะเข้าสภา และไม่ต้องการให้เกิดสัญญาณสับสน ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ระหว่างนี้ สธ.จะใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องโดยมี อย. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงอย่างเป็นทางการ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. กล่าวว่า นโยบายกัญชาที่ สธ. ผลักดันมาโดยตลอด คือ การนำกัญชาหรือกัญชงมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ในลักษณะการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่มีการส่งเสริมไปใช้ในทางที่เป็นโทษหรือก่อให้เกิดความรำคาญกับสาธารณะ โดยคณะกรรมการกำหนดประกาศกระทรวง ได้มีความเห็นชอบให้ออกประกาศที่กำหนดให้ไม่สามารถทำการสูบหรือเสพได้ในที่สาธารณะ และจะเสนอให้ลงนามต่อไป

มท.รรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., ข่าวสด, โปสต์ทูเดย์, thebangkokinsight.com, isranews, thailandplus)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแถลงข่าวงาน "มท.รรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร" ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ตามนโยบายขับเคลื่อนการใช้กัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เสริมรายได้ประชาชนและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ เพื่อเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ประชาชน และเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย โดยย้ำเรื่องการใช้อย่างถูกต้องและใช้อย่างเข้าใจ ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด

- นพ.วิฑิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการและประชาชนในการปลูกแบบจดแจ้ง การขออนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชง การขออนุญาตสกัดสารที่เอชซี และสารซีบีดี (CBD) หลังวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ประชาชนสามารถจดแจ้งปลูกกัญชาได้ใน 3 ช่องทาง คือ 1.แอปพลิเคชัน ปลูกกัญ 2.เว็บไซต์ปลูกกัญ และ 3. ออบจ./ กทม. และจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจดแจ้งตามช่องทางต่างๆ

- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า สสจ.ในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่เป็นเขตสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์มากที่สุด ได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอสาระความรู้เรื่องกัญชาอย่างเต็มที่ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน</p> <p>- นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ภายในงานจะมีกิจกรรมและสาระความรู้เกี่ยวกับกัญชาที่เกิดประโยชน์กับประชาชน ผู้ป่วย และผู้ประกอบการต่างๆ การให้บริการตรวจรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยังมีเวทีสัมมนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และการแจกต้นกล้ากัญชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตร 1,000 ต้น จะแจกวันละประมาณ 300 ต้น ให้ประชาชนนำไปปลูกได้โดยไม่ผิดกฎหมาย</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ : จะเกิดอะไรขึ้นหลังปลดกัญชา เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรี โดยเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนออกประกาศข้อเท็จจริงที่ควรทราบเรื่องสังคมไทยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากปลดกัญชาเป็นยาเสพติด สาระสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1.สธ.ออกประกาศเรื่องนโยบายกัญชาเสรีทุกคนสามารถสูบช่อดอกกัญชาโดยไม่ผิดกฎหมาย ดังนั้นควรมีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดแก่เด็กและเยาวชน 2.ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่มีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาได้ถูกบรรจุในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ไม่มีทางเสร็จทัน 9 มิ.ย.แน่นอน 3.ในกรณีศึกษาต่างประเทศ แม้ประเทศที่ให้ใช้กัญชาอย่างเสรียังคงต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มข้น เพราะเล็งเห็นโทษที่จะตามมาหากปล่อยให้มีการใช้กัญชาในทางที่ผิด 4.เงื่อนไขสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบพิจารณาชะลอการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ไปก่อนเพื่อปกป้องสุขภาพของเยาวชนและประชาชน เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในทางที่ผิดอย่างเพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ สุญญากาศกัญชา</p> <p>- กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยจากการที่ สธ. ออกประกาศปลดล็อกกัญชาพันบัญชียาเสพติดให้โทษโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนนี้ จุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพ แต่่นโยบายดังกล่าวอาจสร้างผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม เมื่อยังไม่มีมาตรการควบคุมการปลูก การนำไปใช้ที่ชัดเจนเพียงพออาจส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ เยาวชนและสังคมในที่สุด</p>	
<p>สธ. ขับเคลื่อนงานอาหาร โภชนาการโรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thailandplus, tnn, mcot)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะลงพื้นที่ร.ศรีบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงที่สุดมีส่วน มีพฤติกรรมบริโภคที่พึงประสงค์ กินเป็น เลือกเป็น เน้นบูรณาการกับภาคีเครือข่ายและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค</p>	
<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thailandplus, tnn, mcot</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก กรมการแพทย์มีความห่วงใยสุขภาพของเด็กไทย เพราะควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด มากกว่า 60 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทั้งนี้ เด็กจะหายใจเอาอากาศปนเปื้อนควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของเด็กหากผู้ปกครองหรือบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ ด้วยการทำให้บ้านปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน และสิ่งแวดล้อม ด้าน ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ควันบุหรี่เป็นภัยใกล้ตัวที่ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง จากการสูดดมควันบุหรี่จากคนในบ้าน แนะนำร่วมกันปกป้องลูกหลานห่างไกลจากควันบุหรี่ ด้วยการทำให้บ้านปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน และสิ่งแวดล้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT, TNN, thaimnews, thebangkokinsight, thailandplus, mcot)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ผ่านสัญลักษณ์ “กระต่ายขาเดียว” ในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค.ปีนี้ กรมอนามัยร่วมมือกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เด็กประถมศึกษาที่มีความสนใจ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของการสูบบุหรี่ ส่งเสริมแนวคิดปฏิเสธบุหรี่อย่างไรไม่เสียเพื่อน สนับสนุนให้เด็กกล้าที่จะปฏิเสธบุหรี่เมื่อถูกชักชวน เน้นที่เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งเป็นช่วงก่อนวัยรุ่นเพราะเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากทดลอง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และการสนับสนุนรางวัลจากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะการประกวด โดยในปีนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 1,073 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วม 22,574 คน</p>	-
<p>ขบวนการรับจ้างอัมมบุญข้ามชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN, ThaiPBS, ch7)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมรสส. ลงนามความร่วมมือกับ นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>(DSI) เพื่อการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนคดีเกี่ยวกับการอุ้มบุญ เนื่องจากที่ผ่านมามีคดีเกี่ยวกับอุ้มบุญ มีความเชื่อมโยงและเข้าข่ายคดีพิเศษ ด้วย 3 ลักษณะ คือ อาจมีการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, มีความยุ่งยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน และอาจต้องใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ และกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการดำเนินการคดีนี้ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการทำการอุ้มบุญ ตั้งแต่ฝั่งตัวอ่อน ผักไซ้ไว้ และในอนาคตเตรียมปรับแก้กฎหมายให้ทันสมัย โดยไม่จำเป็นอีกต่อไปว่าพ่อแม่ที่ทำการอุ้มบุญหนึ่งในนั้นต้องเป็นชาวไทย อาจเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด เพื่อให้เรื่องนี้ถูกกฎหมายป้องกันการลักลอบ เพราะภาวะมีบุตรยากจัดเป็นโรครอย่างหนึ่ง อีกทั้งแพทย์ไทยมีความเก่งและเชี่ยวชาญ ทำให้มีความสนใจในการทำอุ้มบุญมาก</p>	
<p>รพ.สวนปรุง เปิดคลินิกเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, ChiangmaiNews, ThailandPlus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในการเปิดคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพิ่มการเข้าถึงการรักษา ณ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นให้การบำบัดรักษา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง การรักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมทางอารมณ์ สังคม และการนำเทคโนโลยีมาให้บริการ พร้อมกล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ข้อมูลการสำรวจกลุ่มเด็กและวัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 156,370 ราย ผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในปี 64 (1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64) พบเสี่ยงซึมเศร้าถึงร้อยละ 36.93 รองลงมาคือมีความเครียดสูง ร้อยละ 31.93 เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 25.74 และมีภาวะหมดไฟ ร้อยละ 6.35 จึงต้องพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ ส่งต่ออย่างเป็นระบบและการเข้าถึงการรักษาอย่างเหมาะสม</p>	
<p>เป็เมนูพิศดาร เสี่ยงถึงตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายสง่า ตามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมนามัย กล่าวว่า ตามหลักโภชนาการจะไม่แนะนำการรับประทานอาหารดิบทุกชนิด เพราะอันตรายมากกว่าประโยชน์ เพราะเมื่อเรากินอาหารดิบ ไม่ว่าจะปลาน้ำจืดดิบ หรือหมูดิบที่อาจมีเชื้อ Streptococcus suis เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ต้องย้ำว่า การกินเนื้อสัตว์ต้องทำให้สุกด้วยความร้อนมากกว่า 70 °C ขึ้นไป ร่างกายจึงจะปลอดภัยจากพยาธิ ปลอดภัยโรค และได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ</p>	-
<p>โรคไข้ฉี่หนู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ThailandPlus</p> <p>- กรมควบคุมโรค คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้สภาพพื้นดินเปียกชื้นหรือน้ำท่วมขังบางพื้นที่ แนะนำวิธีป้องกันโรคไข้ฉี่หนู ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่ 2.หมั่นล้างมือด้วยน้ำและ และ 3.กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ทั้งนี้ หากมีอาการป่วยด้วยไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ หนาวสั่น ตาแดง ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	
<p>มทกรมเลิครสจันท์อาหารเป็นยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., ThailandPlus, SiamRathNews, TrJournalNews, LokWanee)</p> <p>- สธ. จัดงาน "มทกรมเลิครสจันท์อาหารเป็นยา" ระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลจันทบุรี โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานจะพบกับกิจกรรมวิชาการ เวทีเสวนาที่น่าสนใจ เช่น อาหารเป็นยาคาดเศรษฐกิจและสุขภาพเพื่อคนไทย, กินอาหารตามธาตุ ปรับสมดุลให้ร่างกาย, สมุนไพรจันทบุรีคุณค่าอาหารไทย และสมุนไพรเป็นอาหารอาหารเป็นยา มีการจัดตั้งบูธวิชาการ รวมทั้งเชิญเชฟชื่อดังบรรยายเรื่องสมุนไพร</p>	
<p>หมอครอบครัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (ประชาไท, hfocus, mcot)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เป็นบริการที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง และเพิ่มความสะดวกในการรับบริการ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนต.ค.64 - มี.ค. 65 มีผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาท เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 764,177 ครั้ง หรือร้อยละ 44.20 จากเป้าหมายของปี 2565 จำนวน 1,729,000 ครั้ง ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ สปสช. ยังคงสนับสนุนการให้บริการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าจะเป็นการบริการสุขภาพต่อไปในอนาคต</p>	